



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 30 มีนาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. 'กฤษฎา'ต่ออายุพก.180วันหลังแก้หนี้เกษตรกรไม่จบ	กรุงเทพธุรกิจ
2. จี้ให้ देंง'อธิบดี'เช่นปัญหาหมาบ้า	เดลินิวส์
3. ไฟเขียวมาตรการดูแลข้าว ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รักษาเสถียรภาพดีงราคา	เดลินิวส์
4. คาดข้าวไทยปีนี้ราคาดีดลบนหอมมะลิ1.5หมื่น	กรุงเทพธุรกิจ
5. ภาพข่าว: คนรุ่นใหม่ไทยนิยมฯ	สยามรัฐ
6. ระนองชุนโยบายตลาดนำการผลิต พัฒนามะม่วงหิมพานต์แปลงใหญ่	สยามรัฐ
7. คร.ยันไม่พบโรคไข้หวัดนกในคน เตือนอีก'แอนแทรกซ์'วัว-ควาย	มติชน
8. เคาะระบายข้าว4.4หมื่นตันเม.ย.นี้	ไทยโพสต์
9. นบข.ให้ใจเกินร้อยอุ้มเกษตรกร ไฟเขียวมาตรการช่วยทุกรูปแบบ-ราคาข้าว	ไทยรัฐ
10. ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไทยได้เฮต่อเนื่อง ประเดิมสินค้าเที่ยวปฐมฤกษ์ไปจีน	แนวหน้า
11. ภาพข่าว: ร่วมมือ	โพสต์ทูเดย์
12. ภาพข่าว: Big Data เกษตร	แนวหน้า

'กฤษฎา'ต่ออายุกฟก.180วัน หลังแก้หนี้เกษตรกรไม่จบ

กรุงเทพธุรกิจ ● “กฤษฎา” ขอยืดอายุ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรชุดเฉพาะกิจ อีก 180 วัน หลังแก้หนี้ไม่จบ ชื้อได้แค่ 739 ราย 135.45 ล้านบาท จาก 75,000 ราย มูลหนี้ 9.2 พันล้านบาท ยังมีอีก 5.9 หมื่นราย 9.2 พันล้านบาท ขอช่วยซื้อหนี้ด้วย

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ชุดเฉพาะกิจว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ยืดวาระคณะกรรมการชุดนี้ไปอีก 180 วัน จากที่จะครบวาระในวันที่ 31 พ.ค.นี้ เนื่องจากยังมีภาระจัดการหนี้ไม่แล้วเสร็จ

โดยในวานนี้ (29 มี.ค.) ได้เห็นชอบให้ซื้อหนี้เพิ่มอีก 122 ราย 33,833,291.64 บาท แบ่งเป็นลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 109 ราย มูลหนี้ 29.6 ล้านบาท และลูกหนี้ของสหกรณ์ 13 ราย มูลหนี้ 4.1 ล้านบาท โดยต้องชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 เม.ย.นี้

อย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรที่เป็นหนี้เกิดขึ้นใหม่ หลังมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2553 ต้องการให้ กฟก.เข้าซื้อ ซึ่งที่ประชุมให้ กฟก.เสนอรายละเอียดการเป็นหนี้ทั้งหมด หากเป็นประเภทเดียวกับหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนหน้ามติ ครม.ดังกล่าว ก็ให้ซื้อหนี้ได้แต่ทั้งหมดต้องให้ ครม.พิจารณาใหม่ อีกครั้ง

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการสำนักงาน กฟก.กล่าวว่า หลังจากที่ตั้งคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจขึ้นได้อนุมัติซื้อหนี้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อรายไปแล้ว 739 ราย 135.45 ล้านบาท แยกเป็นของ ธกส. 716 ราย วงเงิน 129 ล้านบาท โดยซื้อเฉพาะเงินต้น 50% ที่เหลือให้ตัดทิ้ง ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2553 ที่เหลือเป็นสหกรณ์ 23 ราย วงเงิน 5.97 ล้านบาท โดยทั้งหมดเป็นหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ทั้งนี้ ยังมีหนี้ที่ถูกต้องค้างอยู่ 9,940 ราย จากทั้งหมด 75,000 ราย 9,200 ล้านบาท เป็น ธกส. 6,583 ราย ที่เหลือ 3,357 ราย เป็นของสหกรณ์ ซึ่งในส่วนของหนี้ ธกส. 6,853 รายนั้น ทางธนาคารได้ตรวจสอบพบมี 364 ราย 170 ล้านบาท หลายสัญญาที่มีหนี้บุคคลค้ำรวมอยู่ และสามารถซื้อได้เพียง 109 ราย 29.6 ล้านบาท ดังกล่าวซึ่งจะโอนเงินซื้อคืนให้แล้วเสร็จในวันที่ 10 เม.ย.นี้ รวมทั้งหนี้ของ สหกรณ์ด้วย ส่วนหนี้ที่เหลือที่ประชุมเห็นชอบให้ตรวจสอบรายละเอียดและให้แนวทางกรฟื้นฟูดำเนินการแทน

อย่างไรก็ตาม ยังมีสมาชิกของ กฟก.ที่ก่อหนี้ขึ้นมาใหม่หลังมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 59,000 คน 9,241 ล้านบาท ต้องการให้ กฟก. เข้าซื้อคืน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้จัดทำรายละเอียด หากเป็นหนี้ประเภทเดียวกับกับกลุ่มแรกก็ให้ช่วยเหลือในลักษณะเดียวกัน

จี้ให้แต่ง'อริบดี'เช่นปัญหาหมาบ้า

ที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 มี.ค. นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมเหยื่ออาชญากรรม เปิดเผยว่าทางชมรมได้เข้ายื่นหนังสือร้องขอให้ย้าย นสพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ รวมทั้งรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ออกจากตำแหน่ง เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสการประมูลวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการที่ไม่มีวัคซีนที่นำไปฉีดให้สุนัขตั้งแต่ปี 59 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 7 ราย ทั่วประเทศในขณะนี้ โดยมี นสพ. ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นตัวแทน รว.เกษตรฯ ลงมารับหนังสือไว้

ทางด้าน นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น นายพิสุทธิ อนุตรธัญกร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ป้องกันโรคที่ 7 ขอนแก่น ปศุสัตว์ จ.ขอนแก่น และ อสม.เทศบาลท่าพระ ดำเนินโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ เพื่อแก้ปัญหาสุนัขจรจัดต้องทำหมัน คุมประชากร จีบฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุกสติคนเลี้ยงสัตว์ต้องรับผิดชอบ ไม่ปล่อยทิ้งเป็นภาระสังคม โดยเจ้าหน้าที่ได้จับสุนัขจรจัดพร้อมกับสุนัขในวัด มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นนำสุนัขทั้งหมดมาที่วัดศรีมงคล เพื่อทำหมันควบคุมประชากรสุนัขในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ.

ไฟเขียวมาตรการดูแลข้าว

● ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ● รักษาเสถียรภาพดีราคา

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเห็นชอบกรอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 61/62 ส่วนใหญ่เป็นแนวทางเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยในส่วนของการผลิตนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เช่นการส่งเสริมระบบนาแปลงใหญ่ โดยขยายการดำเนินงานจากเดิมเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 600,000 ไร่และการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ การข้าวพันธุ์อื่นที่เป็นพันธุ์เฉพาะเช่น พันธุ์ กข 43 รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำด้วย

ส่วนด้านการตลาดหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในวงการข้าว ทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร นักวิชาการ ต่างเห็นว่า มาตรการของรัฐในปีที่ผ่านมาได้ผลดีทำให้ราคาข้าวในปีนี้อยู่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่ราคาสูงมากจึงต้องการให้คงมาตรการที่ช่วยดึงข้าวออกจากตลาดไว้เหมือนเดิม ทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรในภาพรวมคือการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว ค่าปรับปรุงคุณภาพข้าว โครงการชะลอการขายข้าวเปลือกโดยนำข้าวขึ้นยุ้งไว้ก่อนโครงการให้สินเชื่อกับสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมข้าว และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวหรือโรงสี

นอกจากนี้ยังมีมาตรการใหม่ คือโครงการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อไปสร้างยุ้งฉางเก็บข้าว ไม่ให้ข้าวออกมามีตลาดพร้อมกันในปริมาณมากพร้อมกำหนดให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกต่อไป

“กรอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาฤดูการผลิตในปี 61/62 ที่ทาง นบข. ได้มีมติเห็นชอบไปในครั้งนี้จะยังไม่มียุทธศาสตร์ แต่ทางที่ประชุมโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป จัดทำรายละเอียดพร้อมงบประมาณกลับมานำเสนอ นบข. อีกครั้งคาดว่าจะใช้งบประมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา”

นอกจากนี้ที่ประชุม นบข. ยังเห็นชอบการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลจากโครงการรับจำนำโดยให้ระบายข้าวกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นข้าวกลุ่มคุณภาพดีสำหรับคนบริโภคที่เหลืออยู่จำนวน 44,000 ตัน กำหนดจะระบายให้หมดภายในเดือน เม.ย.-พ.ค. นี้ ขณะเดียวกันในข้าวกลุ่มที่ 2 ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ และกลุ่มที่ 3 ที่ใช้ในอุตสาหกรรม รวมประมาณ 2 ล้านตันอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อความรอบคอบและระบายข้าวออกต่อไปซึ่งการระบายจะพิจารณาด้วยว่าจะระบายช่วงไหนเพื่อไม่ให้กระทบราคาข้าวในประเทศ

ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวในปัจจุบันราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้ในขณะนี้อยู่ที่ตันละ 14,500-15,000 บาท ราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% ราคาตันละ 7,500-8,000 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 10,500-11,600 บาท ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 9,000-10,300 บาท ซึ่งราคาข้าวมีแนวโน้มดีต่อเนื่อง จากความต้องการของโลกที่เพิ่มขึ้นและมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับเงินจำนวน 100,000 ตันครั้งที่ 5 ได้ตกลงราคากันแล้ว และจะส่งมอบในเดือน เม.ย. นี้



นันทวัลย์ ศกุนตนาค

คาดข่าวไทยปีนี้ ราคาติดลบบน หอมมะลิ1.5หมื่น

กรุงเทพธุรกิจ ● **นบข.คาดราคาข้าวปีนี้ทรงตัว**
ในระดับสูง หอมมะลิต้นละ 1.4-1.5 หมื่นบาท เหตุ
ความต้องการข้าวไทยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ยืน
เป้าส่งออก 9.5 ล้านตัน พร้อมขีดเส้นระบายข้าว
คงเหลือ 2 ล้านตัน ให้เสร็จในบึงบรประมานนี้ นาย
ยกฯสั่งห้ามบ-รายละเอียดยช่วยเหลือเกษตรกร ด้าน
เอกชนเห็นพ้องปีนี้ราคาดี

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
และบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน วานนี้
(29 มี.ค.) นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รายงานแนวโน้มของราคา
ข้าวในปีการผลิต 2561/62 ว่าจะอยู่ในระดับที่ดี
ต่อเนื่อง โดยคาดว่าราคาทั้งปีจะเคลื่อนไหวระดับ
สูงใกล้เคียงกับระดับราคาในปัจจุบัน โดยราคาข้าว
ประเภทต่างๆ ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน

ได้แก่ ข้าวหอมมะลิอยู่ที่ระดับราคา 14,000-
15,000 บาทต่อตัน ข้าวขาว 5% 7,500-8,000 บาท
ต่อตัน ข้าวหอมปทุม 10,500-10,600 บาทต่อตัน
และข้าวเหนียวอยู่ที่ 9,000-10,300 บาทต่อตัน
ขณะที่ความต้องการข้าวไทยในตลาดโลกก็ยังมี
แนวโน้มที่ดี โดยในส่วนของการขายข้าวกับจีน

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

คาดข่าวไทย

ก็มีการทำสัญญารัฐต่อรัฐ (จีจีจี) กับรัฐบาลจีน
ในการส่งออกข้าวอีก 1 แสนตันในช่วงเดือนเม.ย.
ส่วนเอกชนก็มีการไปชนะการประมูลส่งออก
ข้าวในประเทศต่างๆ เบื้องต้นกระทรวง
พาณิชย์คาดว่าปริมาณการส่งออกข้าวในปี
จะอยู่ที่ประมาณ 9.5 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา
ไทยมีการส่งออกข้าว 11.6 ล้านตัน

สำหรับการประเมินพื้นที่ปลูกข้าวปีนี้มี
จำนวน 66.01 ล้านไร่ คาดว่าจะมีผลผลิตจำนวน
30.45 ล้านตันข้าวเปลือก ขณะที่ความ
ต้องการข้าวคาดว่ามีประมาณ 30.525 ล้านตัน
ข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น 3.45% จากปีที่ผ่านมา

เป็นข้าวเพื่อการส่งออก 14.69 ล้านตันเพื่อการ
บริโภค 12 ล้านตัน ใช้ในอุตสาหกรรม 2.4 ล้านตัน
และใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ 1.39 ล้านตัน

เร่งระบายข้าวคงเหลือ 2 ล้านตัน

ที่ประชุมฯ ยังรับทราบแผนการระบาย
ข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่เหลืออยู่ประมาณ
2 ล้านตัน โดยให้มีการระบายข้าวในสต็อก
ในส่วนที่เป็นข้าวกลุ่มที่ 1 คือเป็นข้าวที่คน
สามารถบริโภคได้ซึ่งมีปริมาณเหลืออยู่ 4.4

หมื่นตัน โดยจะต้องระบายสต็อกในส่วนนี้ให้
หมดในเดือน เม.ย.-พ.ค.นี้ ส่วนข้าวในกลุ่ม
ที่ 2 และ 3 อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อ
ความรอบคอบและระบายข้าวออกไป
ซึ่งการระบายจะพิจารณาด้วยว่าจะระบายช่วง
ไหนเพื่อไม่ให้กระทบราคาข้าวในประเทศ

นอกจากนี้ที่ประชุมอนุมัติในหลักการ
ของกรอบแนวทางการกำหนดมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพ
ราคาข้าวปีการผลิต 2561/2562 ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นแนวทางเดียวกันกับปีที่ผ่านมาและ
คาดว่าจะใช้งบประมาณใกล้เคียงกัน ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไปจัดทำรายละเอียดและงบ
ประมาณกลับมาเสนอที่ประชุม นบข.อีกครั้ง

ในส่วนของการผลิตนั้น กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการภายใต้
แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
เช่น การส่งเสริมระบบนาแปลงใหญ่ ซึ่ง
จะขยายการดำเนินการเพิ่มขึ้น การส่งเสริม
การผลิตข้าวอินทรีย์กำหนดพื้นที่เป้าหมาย
600,000 ไร่ และการส่งเสริมการผลิตข้าว
หอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ การข้าวพันธุ์อื่นที่
เป็นพันธุ์เฉพาะเช่นพันธุ์ กข43 ซึ่งได้มีการ
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลการผลิตข้าว
คุณภาพสูง 1 ชุด รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
การผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำด้วย

ส่วนด้านการตลาด หลังจากที่กระทรวง
พาณิชย์จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในวงการข้าว
ทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร นักวิชาการ
ต่างเห็นว่ามาตรการของรัฐในปีที่ผ่านมาได้
ผลดี ทำให้ราคาข้าวในปีนี้อันข้างสูง โดย
เฉพาะข้าวหอมมะลิที่ราคาสูงมาก จึงต้องการ
ให้คงมาตรการที่ช่วยดึงข้าวออกจากตลาด
ไว้เหมือนเดิมทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรใน
ภาพรวมคือ การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว ค่า
ปรับปรุงคุณภาพข้าวโครงการชะลอการขาย
ข้าวเปลือกโดยนำข้าวขึ้นยุ้งไว้ก่อน โครงการ

ให้สินเชื่อกับสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวม
ข้าวและโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับ
ผู้ประกอบการค้าข้าวหรือโรงสี

“มีมาตรการใหม่คือโครงการให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
เพื่อไปสร้างยุ้งฉางเก็บข้าว ไม่ให้ข้าวออกมาสู่
ตลาดพร้อมกันในปริมาณมาก พร้อมกำหนด
ให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการต้องเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อ
ชะลอการขายข้าวเปลือกต่อไป”

ผู้ส่งออกมั่นใจราคาข้าวในระดับสูง

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ราคา
ข้าวในปีนี้มีแนวโน้มดีทั้งข้าวหอมมะลิและ
ข้าวขาว โดยข้าวหอมมะลิมีแนวโน้มราคา
ดีไปจนถึงเดือน ต.ค.นี้ ก่อนเข้าสู่ฤดูการ
เก็บเกี่ยวที่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิจะ
ขยับตัวลดลงมาอยู่ที่ 13,000-14,000 บาท
ต่อตัน เพราะหลังจากที่ราคาข้าวหอมมะลิ
เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วทำให้ชาวนาปลูกข้าว
มากขึ้น

ส่วนราคาข้าวขาวเชื่อว่าเฉลี่ยทั้งปีจะ
อยู่ที่ 8,000 บาท บัจฉัยหลักมาจากความ
ต้องการข้าวในอาเซียนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
อินโดนีเซียที่ไม่ได้นำเข้าข้าวไทยมานาน แต่
ปีนี้จะเปิดนำเข้าข้าวถึง 1.5 ล้านตัน เพราะ
ปี 2562 จะมีเลือกตั้งจึงต้องมีปริมาณข้าว
ในประเทศให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้ราคาข้าว
ในประเทศขยับตัวสูงขึ้น รวมทั้งฟิลิปปินส์
มีแผนนำเข้าข้าวในปีนี 1 ล้านตัน จากปกติ
เปิดนำเข้าข้าวปีละ 3-4 แสนตัน

ทั้งนี้ราคาข้าวขาวของไทยราคาแตกต่าง
จากประเทศคู่แข่งไม่มาก เพียง 5-10 ดอลลาร์
ต่อตัน ไม้ว่าจะเป็นเวียดนามหรืออินเดีย ซึ่ง
ทำให้การแข่งขันของผู้ส่งออกทำได้ดีและ
ผู้นำเข้าสนใจเลือกข้าวจากไทยที่มีคุณภาพ
ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับคู่แข่ง



คนรุ่นใหม่ไทยนิยมฯ...นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเชษฐา วีริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำบุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 หน่วยงาน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมโครงการคนรุ่นใหม่ไทยนิยมยั่งยืน ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชာพัฒนาสหกรณ์ ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ระนองชวนโยบายตลาดนำการผลิต พัฒนามะม่วงหิมพานต์แปลงใหญ่

ระนอง : นายกฤษฎา จันทน์แดง สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตลาดนำการผลิต “การพัฒนาและยกระดับราคาสินค้า มะม่วงหิมพานต์” เพื่อสร้างกลุ่มผู้ผลิตที่มีคุณภาพและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และยกระดับราคา สินค้า โดยมีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนเกาะพยาม ร่วมประชุม ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง

นายกฤษฎา กล่าวว่า จากการทำผล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ว่า การแก้ปัญหาอาชีพเกษตรกรของประเทศนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยต้องอาศัยการปรับตัว และการปรับโครงสร้างเกษตรกรของประเทศ ภายใต้หลักคิดที่ว่า “ตลาดนำการผลิต” คือการผลิตให้มีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายขับเคลื่อนการตลาดนำการผลิต

เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอนและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรกรมให้เกษตรกรบรรลุเป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า ดังนั้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จึงได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตลาดนำการผลิต “การพัฒนาและยกระดับราคาสินค้ามะม่วงหิมพานต์” ขึ้น ซึ่งเป็นขับเคลื่อนนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน และมีความมั่นคงในการ ประกอบอาชีพ โดยได้นำผลสรุปจากการประชุมปรึกษาหารือการตลาดนำการผลิตตามนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สรุปสินค้าเกษตรของจังหวัดระนองที่ควรให้การส่งเสริม ได้แก่ มะม่วงหิมพานต์ มาขยายผลต่อเนื่อง และอีกทั้งมะม่วงหิมพานต์เป็นพืชที่ดำเนินกิจกรรมอยู่ในระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดระนอง

คร.ยันไม่พบโรคไขหวัดนกในคน เดือนอีก'แอนแทรกซ์'วัว-ควาย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม จากกรณีสถานการณ์พบเชื้อพิษสุนัขบ้าระบาด รวมถึงมีการเปิดเผยพบเชื้อไขหวัดนกในสัตว์ปีก อย่างขะมัดอิเห็น ฯลฯ ในสวนสัตว์ จ.นครราชสีมา เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา แต่มีการควบคุมโรคป้องกันไม่ให้เกิดต่อสูคน แต่ทางกรมปศุสัตว์ยังยืนยันว่า ไม่ใช่ไขหวัดนก ซึ่ง ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ยืนยันว่าใช่ แต่ที่ออกมาเปิดเผย เพราะต้องการให้จัดวางระบบป้องกันโรคจากสัตว์สูคนใหม่ให้บูรณาการแท้จริง ซึ่งถูกมองว่าทำให้ประชาชนตื่นตกใจ ขณะที่มีการเผยแพร่ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ สธ. 0436.2/3 เรื่องขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคไขหวัดนก โดยระบุถึงสถานการณ์โรคที่พบในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งกัมพูชา เมียนมา เวียดนาม มาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมไปถึงในอินโดจีน ทำให้ต้องมีการประกาศควบคุมโรคถึง 39 จังหวัด เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมานั้น

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า สาเหตุของการออกประกาศเตือนเนื่องจากสถานการณ์ในประเทศต่างๆ มีการพบเชื้อไขหวัดนก ทำให้ต้องมีการตื่นตัวในการป้องกันโรคด้วย และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโรคน่าสูคน ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบโรคไขหวัดนกในคนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับประเด็นโรคจากสัตว์สูคน มีการติดตามเฝ้าระวังโรคตลอด คณะกรรมการวิชาการด้านโรคติดต่อจะมีการประชุมต้นเดือนเมษายนนี้ เพื่อหารือมาตรการภาพรวม อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับโรคที่เกิดในสัตว์หลายพื้นที่ โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าและโรคอื่นๆ ในสัตว์ ซึ่งอาจติดต่อมาสูคนได้ หากมีการสัมผัสหรือนำมาปรุงอาหารรับประทาน "ขอแนะนำประชาชนว่า หากพบสัตว์เลี้ยงตายหรือป่วยตายผิดปกติ อย่านำสัตว์ดังกล่าวมาฆ่าและปรุงเป็นอาหารรับประทาน โดยเฉพาะการปรุงอาหารแบบดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่อาจติดโรคได้ นอกจากนี้ อีกโรคสำคัญ

คือ โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในสัตว์กินหญ้าแทบทุกชนิด ทั้งสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ แพะ หรือแกะ เชื้อโรคนี้อาจทำให้สัตว์ป่วยและตายอย่างรวดเร็ว โรคแอนแทรกซ์สามารถติดต่อจากสัตว์สูคนจากการสัมผัสทางผิวหนังที่มีบาดแผล หรือติดต่อจากการหายใจ หรือผ่านการกิน และอาจทำให้เสียชีวิต" นพ.สุวรรณชัยกล่าว

ที่ จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จากกระแสข่าวการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดนกในพื้นที่สวนสัตว์นครราชสีมา จากการตรวจสอบของทางสวนสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ลงพื้นที่นำซากสัตว์ปีกที่ตายไปตรวจสอบ ได้รับการยืนยันชัดเจนแล้วว่าไม่พบเชื้อไขหวัดนกตามที่มีกระแสข่าวออกไปอย่างแน่นอน ซึ่งจังหวัดมีแผนการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ทั้งโรคไขหวัดนกและโรคพิษสุนัขบ้า ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก และหากพบเห็นซากสัตว์ตายโดยไม่รู้สาเหตุไม่ควรเข้าไปสัมผัส แต่ควรแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อเก็บซากสัตว์ที่ตายไปตรวจสอบถึงสาเหตุและทำลายอย่างถูกวิธี

ที่ จ.สงขลา นสพ.สมหวัง ทองมันคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่หมู่ 7 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสอบสวนโรคหลังพบวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ตายลง 1 ตัว และเมื่อตัดหัวส่งตรวจพบว่าวัวตัวดังกล่าวตายจากโรคพิษสุนัขบ้า จากการสอบถามนายประภาส เพชรขาว เจ้าของวัวบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณ 1 เดือน มีสุนัขจรจัดตายอยู่ภายในคอกวัว ซึ่งเจ้าของเข้าใจว่าถูกวัวเหยียบตาย จึงนำซากไปฝังโดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ ต่อมาพบว่าวัวมีอาการเครียด กระสับกระส่าย มีน้ำลายไหลและล้มตายลง เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบต้องสงสัยว่าติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นตัดหัววัวส่งตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ ส่วนลำตัวของวัวแนะนำให้ฝังพร้อมโรยปูนขาวฆ่าเชื้อ ห้ามนำไปฆ่าและรับประทานเด็ดขาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคมาสูคน ทั้งนี้ ได้มีการประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวเป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อดำเนินการควบคุมโรค ระดมการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงทั้งหมดในรัศมี 1-5 กิโลเมตร เฝ้าระวังวัวร่วมฝูงจำนวน 2 ตัว พร้อมฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับผู้สัมผัสโรค ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงวัวจำนวน 2 คน

ที่ จ.สุรินทร์ นายกิตติณัฏฐ์ กฤษิน ปศุสัตว์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นำเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ทั่วบริเวณคอกวัว และบริเวณหลังบ้านของนายถวัลย์ โชติช่วง เลขที่ 171 บ้านฝิ่ง หมู่ 6 ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ หลังวัวพ่อพันธุ์ "ซาร์โรลเลอร์" อายุ 2 ปี ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าตาย เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา

นสพ.อภิรักษ์ สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงกรณีกระทรวงสาธารณสุขจะนำหลักฐานของ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เรื่องไขหวัดนกที่เกิดขึ้นที่สวนสัตว์นครราชสีมาเมื่อปี 2560 มอบให้กับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ตนยังไม่ได้รับทราบถึงข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกรมปศุสัตว์ยืนยันว่าไม่มีหวัดนกเกิดขึ้นอย่างแน่นอน รวมถึงเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันเช่นเดียวกันว่า ประเทศไทยไม่มีเหตุการณ์ไขหวัดนกดังกล่าว ทั้งนี้มาตรการเรื่องการจัดการไขหวัดนกของประเทศไทยอยู่ในระดับสูง โดยมีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา อาทิ เส้นทางการบินของนกอพยพในแต่ละปี และกรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติในการพ่นยาฆ่าเชื้อ เฝ้าระวังเก็บตัวอย่างเป็นประจำ 2-3 ครั้งต่อปี รวมทั้งสิ้น 300,000 ตัวอย่างต่อปี อีกทั้งฟาร์มสัตว์ปีกขนาดใหญ่ที่มีการวางระบบพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นประจำในทุกๆ 3 เดือน

เคาะระบายข้าว4.4หมื่นตันเม.ย.นี้

ทำเนียบฯ • ที่ตึกภักดีบดินทร์ เวลา 09.30 น. วันที่ 30 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 1/2561 โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนเริ่มประชุมว่า ได้รับคำสั่งจากกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์ข้าว ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ที่ทำหน้าที่ไปด้วยความเรียบร้อย และขอให้พึงระวังเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ เพราะรัฐบาลต้องแก้ปัญหาเรื่องการระบายข้าวให้เป็นไปตามกลไกอย่างแท้จริง และรัฐบาลต้องทำงานด้วยความระมัดระวัง

ภายหลังการประชุม นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แถลงว่า ที่ประชุมรับทราบแผนการตลาดและการผลิตข้าวครบวงจร ซึ่งปี 2561-2562 คาดว่าปริมาณจะอยู่ที่ 30.525 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งบวกขึ้น 3.45 เปอร์เซนต์จากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ได้มีการพิจารณากรอบการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ในส่วนของการผลิตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะทำแผนดำเนินการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ขณะที่มาตรการของรัฐในปีที่ผ่านมาถือว่าได้ผล เพราะทำให้ราคา

ข้าวหอมมะลิปีนี้มีราคาสูง ที่ประชุมจึงให้คงมาตรการที่ดำเนินการอยู่เดิม คือการดึงข้าวออกจากตลาด ทั้งในแง่ของการช่วยเหลือเกษตรกรภาพรวม โดยช่วยค่าเก็บเกี่ยว ค่าปรับปรุงคุณภาพข้าว การชะลอการขายข้าวเปลือก การให้สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวกับสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับโรงสี

“นอกจากนี้ ที่ประชุมเสนอเห็นชอบเพิ่มโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉาง ให้เกษตรกรรายบุคคลและสถาบันเกษตรกร โดยกำหนดให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอขายข้าวเปลือกต่อไป ขณะในส่วนของการสร้างยุ้งฉาง จะให้เงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษสำหรับการดำเนินการ พร้อมกันนี้ได้อนุมัติแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาด สำหรับข้าวอินทรีย์และข้าวเฉพาะ โดยอนุกรรมการฯ จะศึกษา เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหา ในการให้ข้าวกลุ่มนี้ขยายการผลิตเพิ่มขึ้นและเชื่อมโยงกับการตลาด อย่างไรก็ตาม สำหรับความคืบหน้าเรื่องการระบายข้าวที่เหลืออยู่ในสต็อกนั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้ระบายข้าวสำหรับคนบริโภค จำนวน 44,000 ตัน โดยเริ่มระบายได้ในเดือน เม.ย.-พ.ค.นี้” นางนันทวัลย์กล่าว.

นบข.ให้ใจเกินร้อยอุ้มเกษตรกร

● ไฟเขียวมาตรการช่วยทุกรูปแบบ-ราคาข้าว

นบข.ไฟเขียวมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร-รักษาเสถียรภาพราคาข้าวปี 61/62 เติบโตตามรอยปีที่ผ่านมา ทั้งมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกร โครงการจำนำยุงฉางพร้อมขึ้นมาตรการใหม่ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนำไปสร้างยุงฉาง เพิ่มพื้นที่เก็บข้าวไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกัน ย้ำเงินช่วยเหลืออาจใช้ใกล้เคียงปีก่อน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบกรอบแนวทางการกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2561/2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแนวทางเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยในส่วนของการผลิตนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เช่น การส่งเสริมระบบนาแปลงใหญ่ ซึ่งจะขยายการดำเนินการเพิ่มขึ้น ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 600,000 ไร่ และส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ รวมถึงข้าวพันธุ์อื่นที่เป็นพันธุ์เฉพาะ เช่น พันธุ์ กข 43 รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำด้วย

ส่วนด้านการตลาดหลังกระทรวงพาณิชย์จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในวงการข้าว ทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร นักวิชาการ ต่างเห็นว่ามาตรการของรัฐในปีที่ผ่านมาได้ผลดีทำให้ราคาข้าวในปีนี้น่าจะขึ้น

สูง โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่ราคาสูงมาก จึงต้องการให้คงมาตรการที่ช่วยดึงข้าวออกจากตลาดไว้เหมือนเดิม ทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรในภาพรวม คือ การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว ค่าปรับปรุงคุณภาพข้าว โครงการชะลอการขายข้าวเปลือก โดยนำข้าวขึ้นยุ้งไว้ก่อน โครงการให้สินเชื่อกับสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมข้าว และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวหรือโรงสี

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการใหม่ คือ โครงการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อไปสร้างยุงฉางเก็บข้าว ไม่ให้ข้าวออกมาสู่ตลาดพร้อมกันในปริมาณมากพร้อมกำหนดให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกต่อไป

“ที่ประชุม นบข.เห็นชอบกรอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาฤดูกาลผลิต 2561/2562 แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำรายละเอียดพร้อมงบประมาณกลับมาเสนอ นบข.อีกครั้ง คาดว่าจะใช้งบประมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา”

ส่วนความคืบหน้าเรื่องการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลจากโครงการรับจำนำนั้น ที่ประชุม นบข.เห็นชอบให้ระบายข้าวกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นข้าวกลุ่มคุณภาพดีสำหรับคนบริโภคที่เหลืออยู่จำนวน 44,000 ตัน กำหนดจะระบายให้หมดภายในเดือนเม.ย.-พ.ค.นี้ ส่วนกลุ่มที่ 2 ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ และกลุ่มที่ 3 ที่ใช้ในอุตสาหกรรม รวมประมาณ 2 ล้านตัน อยู่ระหว่างตรวจสอบ เพื่อความรอบคอบและระบายข้าวออกต่อไป ซึ่งการระบายจะพิจารณาด้วยว่าจะระบายช่วงไหนเพื่อไม่ให้กระทบราคาข้าวในประเทศ

นางนันทวัลย์ กล่าวถึงสถานการณ์ราคาข้าวในปัจจุบันว่าราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่เกษตรกร

ขายได้ในขณะนี้อยู่ที่ตันละ 14,500-15,000 บาท ราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% ราคาตันละ 7,500-8,000 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 10,500-11,800 บาท ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 9,000-10,300 บาท ซึ่งราคามีแนวโน้มดีต่อเนื่องจากความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น และมีคำสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่อง นอกจากนี้ การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับเงินจำนวน

100,000 ตัน ครั้งที่ 5 ได้ตกลงราคากันแล้ว และจะส่งมอบเดือน เม.ย.นี้

“ยังมีเอกชนของไทยชนะประมูลข้าวในต่างประเทศหลายโครงการ ซึ่งจะช่วยให้การส่งออกข้าวปีนี้ดีขึ้น สำหรับการประเมินความต้องการข้าวในปีนี้อาจมีประมาณ 30.525 ล้านตันข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น 3.45% จากปีที่ผ่านมา โดยเป็นข้าวเพื่อการส่งออก 14.69 ล้านตัน เพื่อการบริโภค 12 ล้านตัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 2.4 ล้านตัน และใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ 1.39 ล้านตัน ซึ่งหากแยกชนิดของข้าวตามความต้องการของตลาดแบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 6.419 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวหอมจังหวัด 1.609 ล้านตัน ข้าวขาว 15.232 ล้านตัน โดยในส่วนของข้าวแยกเป็นข้าวพื้นแข็งที่เหมาะสมกับการนำมารับประทานหรือทำข้าวเหนียวในการส่งออกมีความต้องการ 9.82 ล้านตัน ข้าวพื้นนุ่ม 1.69 ล้านตัน โดยข้าวพื้นนุ่มจะมีตลาดส่งออก คือ จีน ที่มีความต้องการจำนวนมาก ส่วนข้าวเหนียวมีความต้องการ 3.72 ล้านตัน และข้าวเหนียว 7 ล้านตัน ที่เหลือเป็นข้าวเฉพาะ คือ ข้าวอินทรีย์ ข้าวพันธุ์ กข 43 และข้าวสี มีความต้องการ 260,000 ตัน”

ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไทยได้เสถียรเนื่อง

ประเดิมสินค้าเที่ยวปฐมฤกษ์ไปจีน-คาดโกย7พันล.ต่อปี

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดพิธีปล่อยผู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเที่ยวปฐมฤกษ์ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2) ค.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยที่ผ่านมามีประเทศไทยเคยส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกปรุงสุก ไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องหยุดส่งออกเนื่องจากการเกิดโรคไข้หวัดนกระบาดในช่วงต้นปี 2547

อย่างไรก็ตาม ปี 2560 ที่ผ่านมามีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายสนับสนุนการส่งออกสินค้าปศุสัตว์และเร่งผลักดันการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังตลาดแห่งใหม่ กรมปศุสัตว์ จึงเชิญคณะเจ้าหน้าที่จากจีนมาไทย เพื่อทำการตรวจสอบระบบการกำกับดูแลผลิตเนื้อสัตว์ปีกของไทย และตรวจสอบโรงงานเชือดสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก จำนวน 19 แห่ง เมื่อวันที่ 3-11 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมามีการตรวจสอบเสร็จสิ้นฝ่ายจีนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก จนนำไปสู่การร่วมจัดทำพิธีสาส์นว่าด้วยเงื่อนไขหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยในการนำเข้าไก่แช่แข็งและชิ้นส่วนไก่จากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างสำนักงานกำกับควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกัน

แห่งชาติ (AOSIO) ของจีน และกรมปศุสัตว์ของไทย



นิวัติ สุธีมีชัยกุล

“การที่จีนเปิดนำเข้าเนื้อไก่และชิ้นส่วนไก่ของไทย ถือเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งของอุตสาหกรรมไก่เนื้อและผู้ประกอบการไทย ซึ่งไทยมีความได้เปรียบประเทศคู่แข่งอื่นๆ หลายด้าน ทั้งในเรื่องมาตรฐานการผลิตที่อยู่ในระดับสากล มีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิตที่สำคัญด้วยระยะทางที่ใกล้กัน จึงส่งผลดีต่อการส่งออก ซึ่งจะช่วยให้ยอดการส่งออกเนื้อไก่เพิ่มขึ้น โดยการส่งออกจะผ่านที่ด่านท่าเรือเมืองกวานเหล่ย มณฑลยูนนาน มีเป้าหมายส่งสินค้าสู่จีนตอนใต้เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การที่ไทยสามารถส่งไก่ได้ในครั้งนี้จะทำให้ราคาไก่สูงขึ้น เพราะจีนเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของไทย โดยการปล่อยผู้คอนเทนเนอร์ในครั้งนี้เป็นล็อตแรก มีจำนวน 14 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่าราว 35 ล้านบาท และจะมีการส่งออกอย่างต่อเนื่องต่อไป” นายนิวัติ กล่าว

ด้าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่จีนมาตรวจสอบระบบการ

กำกับดูแลผลิตเนื้อสัตว์ปีกของไทย และตรวจสอบโรงงานเชือดสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกของไทยนั้น สำนักงานการขึ้นทะเบียนหรือรับรองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CNCA จึงได้ประกาศรับรองให้โรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อไก่ของไทย จำนวน 7 โรงงาน ได้แก่ 1) โรงงานที่ จ.นครราชสีมาของ CPF 2) โรงงานที่สระบุรี ของ CPF 3) โรงงานสุพรรณบุรีของ F&F Food 4) โรงงานที่เทพารักษ์บางเสาธง จ.สมุทรสาคร ของ GFPT 5) โรงงานที่ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ของบริษัท สหฟาร์ม จำกัด 6) โรงงานที่ จ.เพชรบูรณ์ของ Goldenline และ 7) โรงงานที่ปราจีนบุรีของ Thai Foods Group. สามารถส่งออกเนื้อไก่ไปสู่ผู้บริโภคชาวจีนได้ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ มีความต้องการบริโภคเนื้อไก่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคสินค้าที่เป็น By Product อาทิ เครื่องในและเท้าไก่ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ ประเมินว่าการส่งออกของทั้ง 7 โรงงานนี้ จะสร้างรายได้ประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อปี แต่ถ้าจีนรับรองโรงงานครบทั้ง 19 แห่งที่ได้เข้ามาตรวจสอบ จะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งภาคอุตสาหกรรมไก่ของไทยมีความพร้อมอย่างมากในการส่งออกเนื้อไก่ไปทั้งตลาดจีนและตลาดอื่นๆ ของโลก



ร่วมมือ: กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมหารือกับ เลวัน ดาวิทาชวิลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศจอร์เจีย ในประเด็นการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน ไทยพร้อมให้ความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการเกษตรต่าง ๆ ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 30 มีนาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13488

Col.Inch: 14.18 Ad Value: 12,762

ภาพขาว: Big Data เกษตร

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 38,286

คลิป: ชาว-ดำ



Big Data เกษตร : นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดประชุม
เชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อเร็วๆ นี้ ที่กรมชลประทาน